



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๕๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๖๔๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ประชุมหารือและบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่ กองกำลังป้องกันชายแดน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำรวจตระเวนชายแดน ให้เข้มงวดการตรวจตราให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางหรือช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งให้ลาดตระเวนพื้นที่ต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นั้น

เพื่อให้การควบคุมและป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการตรวจและคัดกรองโรคตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อม สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการลาดตระเวน ตรวจตราเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน ๒๔ ชั่วโมง โดยให้ภาคประชาชนอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามความพร้อมและความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจด้วยการร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค ในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง รวมถึงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน กรณีมีผลการปฏิบัติงานของภาคประชาชนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบ เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในวงกว้าง

๒. สร้างการรับรู้ต่อทุกภาคส่วนให้ร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองในทุกพื้นที่ หากตรวจพบหรือรับทราบข่าวสาร/เบาะแส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วน

๓. ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ และหอพัก ให้ตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง หากพบว่ามีกรจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองหรือให้อาศัยพักพิง
จะมีความผิดและถูกดำเนินการทางกฎหมาย



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘